



BIZขายIPO
100ล้านบาท

เศรษฐกิจ ▶ 5

BIZโรดโชว์ขายIPO100ล้านบาท

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเดินสายโรดโชว์ เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนทั่วประเทศทั้งในส่วนของการดำเนินธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะให้นักลงทุนรู้จักและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยตามแผนมีทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา และกรุงเทพฯ ทั้งนี้มั่นใจว่าการโรดโชว์ในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

ด้านนายเสกสรรค์ โธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BIZ ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมากด้วยจุดเด่นคือตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องฉายรังสีและเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะทางใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 15 ปี กับสินค้าเครื่องมือแพทย์ และมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ทำให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม



สมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

“ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น แต่เครื่องมือในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมือดังกล่าวอยู่ในระดับสูง และด้วยจุดเด่นของ BIZ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรังสีรักษา ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจะทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน สำหรับผลการดำเนินงานของ BIZ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2556-2558) มีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 7-10%”

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับปรึกษาการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

In Brief : ย่อความ

“บิสซิเนสอะไลเม้นท์” เดินสายโรดโชว์ 11 จังหวัดทั่วไทย ชูกำไรสุทธิเฉลี่ย 7-10% ต่อยุทธศาสตร์ข้อมูลหวังสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน-ก่อนขายไอพีโอ 100 ล้านบาท ตั้งธงไตรมาส 3/59 เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai

ว่า เนื่องจาก BIZ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์ด้านรังสีรักษา เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้แก่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณานับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ที่เตรียมจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อหุ้น IPO และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ได้ในช่วงไตรมาส 3/2559 อย่างไรก็ดีมั่นใจว่า BIZ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี